

เด็กปี 1 (สกุ๊ปพิเศษ)

ใกล้เข้ามาอีกแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เรียกกันติดปากว่า “สปอร์ตเดย์” สำหรับปีนี้ได้ถูกขยับยามเดิมคือจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันสปอร์ตเดย์จะต่างจากการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยอื่นที่ต่างที่นี่ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่พูดง่าย ๆ ว่ามีอะไรก็เอาออกมาใส่มาอวดให้หมดซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ก็ไม่ต่างจากคณะอื่น ๆ

ในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ยังคงมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ เป็นกำลังหลักในการเตรียมงานเช่นเดิมซึ่งทางนายกสโมสร นักศึกษานายบเรศ ปินตาเลิศได้กล่าวว่ามีเป็นเวทีที่จะแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 งานชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ทุกคนจะฟันฝ่าอุปสรรคได้หรือไม่และก็อยากฝากบอกว่าให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ซึ่งงานใหญ่งานนี้มีคำว่า Spirit เป็นเติมพิน โดย “คนชั้นสี่”

เกษตรศาสตร์ปรับภูมิทัศน์

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มปรับภูมิทัศน์บริเวณคณะโดยการตัด ตากแต่ง และเพิ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ลงไปก็เพราะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาอัตราการใช้ไฟฟ้าของคณะเกษตรศาสตร์ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก สภาวะอากาศที่ร้อนขึ้น ดังนั้นการใช้ไฟฟ้าก็สูงขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งรศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีได้เล็งเห็นแล้วว่าถ้าขึ้นปล่อยอย่างนี้เดือนนอกจากสภาวะโลกที่จจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกจึงได้สั่งการให้ทีมงานปรับภูมิทัศน์ให้คณะมีความร่มรื่นมากขึ้น โดยตั้งใจว่าจะให้เป็นคณะสีเขียวในอนาคตอันใกล้

บรรณาธิการข่าว

สนโชนม์ อริยจักร์

ผู้พิมพ์ จัดหน้า

สนโชนม์ อริยจักร์

อำนวยการผลิต หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944-644

**อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับป.เอก
จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งประเทศไทย**



สุดเจ๋ง อาจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับ ป.เอก

อาจารย์เกษตรเจ๋ง

อาจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างชื่ออีกครั้งโดยคว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก (รางวัลทะกุงิ) จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ที่จ.ตรัง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

ซึ่งอาจารย์ ดร.วรรณพร ได้ใช้หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การย่อยสลายฮีสตามีนโดยอาศัยอาศัยที่ชอบเกลือ” (Histamine Degradation by Halophilic Archaea)



เกษตรพ่าย การแข่งขันฟุตบอลบุคลากรประจำปี2553ระหว่างทีมเกษตรศาสตร์กับแพทยศาสตร์ผลปรากฏว่าเกษตรฯแพ้ความแข็งแกร่งไป 3-0